

## KHÔNG NGỪNG CHĂM LO NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN THEO DI CHỨC CỦA BÁC

NGUYỄN VĂN THANH

Suốt cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi việc lo cơm ăn, áo mặc cho dân là điều vô cùng quan trọng. Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” (1). Đến nay, qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người, sự nghiệp “nâng cao đời sống của nhân dân” đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức to lớn.

Làm theo lời căn dặn của Bác, sau khi đất nước thống nhất, nhất là từ năm 1986 - thời điểm đất nước tiên hành công cuộc “Đổi mới” đến nay, Đảng và Nhà nước, Chính phủ cùng quân và dân nước ta đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người trong hoạch định đường lối, chiến lược phục vụ con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Trải qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó đặc biệt phải kể đến các chủ trương, chính sách cho con người, vì con người, mà cụ thể là hệ thống chính sách an sinh xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011): “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển”; thực hiện “chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân”; “kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”...(2)

Đến nay, chúng ta có thể tự hào báo cáo với Bác, qua hơn 30 năm đổi mới đã luôn hướng tới mục tiêu không ngừng “nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”(3) như văn

kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định. Trong những năm qua, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt tốc độ trung bình khoảng 6,7%/năm. Đặc biệt trong năm 2018 tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất từ năm 2008 đến nay. Bình quân 3 năm (2016-2018) tăng 6,7%, đạt mục tiêu của cả giai đoạn 5 năm 2016-2020 được Quốc hội giao (6,5-7%).

Chỉ số lạm phát được kiểm soát. Liên tiếp trong 3 năm 2016-2018, chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) duy trì ở mức dưới 4%. Quy mô GDP theo giá hiện hành của Việt Nam ước đạt 5,5 triệu tỷ đồng, tương đương 240 tỷ USD. Năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138, lên vị trí 55/137 nền kinh tế); môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (từ vị trí 82 lên vị trí 69/190 nền kinh tế). GDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017, điều này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực; nhờ có chính sách an sinh xã hội bao phủ rộng khắp, nên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được đi học tăng lên, tỉ lệ mù chữ giảm xuống. Đến nay, chúng ta đã phổ cập THCS, đã xóa được “xã trắng” về giáo dục mầm non. Các tỉnh, huyện miền núi đã có trường nội trú, bán trú cho HS DTTS và số HSSV trong các trường ĐH, CĐ tăng lên đáng kể nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn. Bên cạnh đó, số người dân tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng theo hướng bền vững; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân

dân được chú trọng; chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm và đảm bảo,... Chính phủ Việt Nam đề ra Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020) với số vốn 41.449 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhà nước còn bố trí 44.214 tỷ đồng để thực hiện chính sách giảm nghèo thường xuyên, hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng... Đến nay, tỷ lệ nghèo trong đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục giảm là kết quả rất đáng khích lệ. 70% người dân Việt Nam đã được đảm bảo về mặt kinh tế; trong đó, có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới,... chính là những con số “biết nói”, góp phần từng bước đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Chiến lược nhà ở quốc gia, nhà ở xã hội được tích cực thực hiện. Minh chứng tiêu biểu là Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hay Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng và bố trí cho 49.540 trong tổng số 56.510 hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình vào ở (88%), đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện thêm 5 năm (đến năm 2020). Ngoài ra còn có Chương trình xây dựng nhà ở tránh bão lũ khu vực miền Trung đã hoàn thành giai đoạn thí điểm với 700 hộ, hiện đang triển khai giai đoạn mở rộng theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg cho khoảng 25.800 hộ dân.

Nông thôn cả nước ngày càng khởi sắc, văn minh, hiện đại. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 6-2019, cả nước có 4.402 xã (đạt 49,38%) đạt chuẩn nông thôn mới; 76 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 15,26 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước đã cơ bản hoàn thành

mục tiêu giai đoạn 5 năm 2016-2020 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020) của Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Đề công bằng, khách quan trong đánh giá việc thực hiện “công việc đối với con người” 50 năm qua, chúng ta có thể lấy các số liệu từ các tổ chức của Liên Hợp quốc, trong đó có số liệu về phát triển con người. Nếu như trong những báo cáo phát triển con người đầu tiên của UNDP cho thấy, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 1990 là 0,472, được xếp vào nhóm các nước có chỉ số HDI thấp; thì với chỉ số 0,694 (năm 2018), Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 116 trong tổng số 189 nước tham gia xếp hạng và chỉ cần đạt thêm 0,006 điểm để nâng hạng lên mức “Phát triển con người cao”. Có được bước tiến bộ vượt bậc này, phải kể đến thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, chính sách giáo dục và chính sách y tế.

Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ có lẽ là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để phát triển thành công. “Mức tăng trưởng kinh tế đạt gần 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp 5 lần, tỷ lệ nghèo giảm xuống dưới 7% so với mức hơn 60% vào cuối những năm 1980, là những thành tựu nổi bật của nền kinh tế Việt Nam. Để đạt được khát vọng trở thành nước có thu nhập trung bình cao thành công vào năm 2030 và là nước có thu nhập cao vào năm 2045, nền kinh tế Việt Nam cần hoạt động hiệu quả và bền vững trong suốt hơn 25 năm tới” TS. Ousmane chia sẻ.

Qua những thành tựu trên cho thấy, “chăm lo nâng cao đời sống nhân dân” là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đối với nhân dân. Mới đây, tại hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh quan điểm, định hướng, đột phá phát triển, nhiệm vụ, giải pháp